

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๕๕๑๕



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)
กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม ฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดแพร่ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล
ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้พ้นจากตำแหน่งปลัดผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล
(ก.อบต.) ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ และได้ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ในวันศุกร์ที่
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ครบตามกฎหมายกำหนด จังหวัดแพร่ จึงกำหนดประชุมคัดเลือกปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล เป็นผู้แทนระดับจังหวัด จำนวน ๓ คน เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลในวันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมท้องถิ่นแพร่
(ชั้น ๒ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หลังเก่า) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมืออำเภอแจ้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่
เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ ชัยสมฤทธิ์ผล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๐๑



ประกาศจังหวัดแพร่

เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคัดเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นกรรมการผู้แทนในระดับจังหวัด และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓ ราย ได้แก่

๑. นายเชื้อ ฮั่นจินดา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จังหวัดนครนายก
๒. นายพัสกร โยน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ
๓. นายทรงศักดิ์ โอชะคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ จังหวัดสกลนคร

เพื่อให้การคัดเลือกกรรมการผู้แทนดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) จึงประกาศให้มีการประชุมคัดเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นผู้แทนในระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมท้องถิ่นแพร่ (ชั้น ๒ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หลังเก่า) ตามกำหนดการ ดังนี้

ประชุมผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เวลา ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน
- เวลา ๑๓.๓๐ น. ดำเนินการคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชุตินทร มีจันทร์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่